



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๗ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ที่มา

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(Government Website Standard) และในหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บน web site หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอรายงานการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ได้มีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟิก ภาพกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ จำนวน ๙๔ ครั้ง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว มีความถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒. ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน

๒.๑ เจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ยังขาดทักษะในการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บน web site ด้วยตนเอง ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่งาน IT เป็นผู้นำขึ้นให้ซึ่งอาจทำให้ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ มีภารกิจมาก

แนวทางแก้ไข: งาน IT จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้มีความรู้ และทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ และการนำข้อมูลขึ้น web site ซึ่งเป็นการพัฒนางานและศักยภาพของบุคลากร

/... ๒.๒ ข้อมูลสารสนเทศ

๒.๒ ข้อมูลสารสนเทศ ที่นำขึ้นเว็บไซต์ ของโรงพยาบาล ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการสมัครงาน เป็นต้น ส่วนกลุ่มงานอื่นๆ ไม่ค่อยนำข้อมูลข่าวสารมาขึ้นเว็บไซต์

แนวทางแก้ไข แจ้งเชิญชวนและกำหนดเป็นมาตรการของโรงพยาบาลให้ทุกหน่วยงานต้องนำข้อมูลข่าวสาร มาขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลดังกล่าว

๒.๓ พื้นที่ website หน่วยงาน มีไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการซื้อพื้นที่เพิ่มสามารถนำข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเผยแพร่ได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเห็นควรให้หน่วยงาน ดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเคร่งครัดต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯ ต่อไป



(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

เห็นชอบ และ อนุมัติ



(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ